

Số: /BC-UBND

Cốc San, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai.

PHẦN I

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Cốc San nằm ở vùng ven của thành phố, gồm 09 thôn, dân số 1338 hộ bằng 5172 nhân khẩu gồm 9 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) nhất là sau thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất của HĐND xã đến nay, bộ máy chính quyền của xã được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức của HĐND, UBND được bố trí theo quy định. Bộ máy chính quyền địa phương được tổ chức hoạt động đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn.

Thực hiện Luật chính quyền địa phương năm 2015 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xã Cốc San đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực được xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức như: triển khai bằng văn bản, thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn...đến đội ngũ cán bộ, công chức,

viên chức và nhân dân thông qua các hình thức khác nhau như: Hội nghị giao ban, cuộc họp, gửi văn bản tự nghiên cứu...

Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp biên soạn đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo bộ phận Văn hóa biên soạn tin, bài, khẩu hiệu...tuyên truyền nội dung và những điểm mới của Luật.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT

I. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

1. Cơ cấu tổ chức của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND

Đầu nhiệm kỳ số lượng đại biểu HĐND xã là 21 đại biểu, tính đến thời điểm 31/12/2023 HĐND xã đã giảm 02 đại biểu còn 19 đại biểu HĐND.

- Về chất lượng đại biểu HĐND

+ Trình độ Văn hóa: Tốt nghiệp THCS: 09 đại biểu, tốt nghiệp THPT: 10 đại biểu

+ Trình độ chuyên môn: sơ cấp: 03; Trung cấp, cao đẳng: 02 đại biểu, Đại học: 07 đại biểu, sau đại học: 01 đại biểu

+ Về trình độ LLCT: Sơ cấp: 02 đại biểu, trung cấp: 09 đại biểu, cao cấp: 01 đại biểu

- Về cơ cấu, thành phần: (Theo phụ lục số 01 gửi kèm)

- Về số lượng, chất lượng, thành phần của TT HĐND: (Theo phụ lục số 02 gửi kèm)

- Về số lượng, chất lượng của các ban HĐND: (Theo phụ lục số 03 gửi kèm)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, thường trực, các ban HĐND

HĐND xã đã thực hiện đúng chức năng theo luật định, thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đa số đại biểu HĐND đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ mối liên hệ với cử tri, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều đại biểu đã tích cực nghiên cứu, đóng góp những ý kiến thiết thực, giúp HĐND thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Hoạt động của HĐND ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Qua giám sát, thường trực HĐND, các Ban HĐND đã đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, có những kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, xử lý và khắc phục kịp thời.

Các kỳ họp của HĐND được chuẩn bị chu đáo, tài liệu kỳ họp được gửi trước cho các đại biểu, chất lượng các nghị quyết HĐND ban hành được nâng lên và luôn sát với tình hình của địa phương. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được duy trì theo quy định, đảm bảo dân chủ. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu tiếp thu, giải đáp tại chỗ hoặc tổng hợp gửi các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐND xã bảo đảm theo Luật định: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban, Phó Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm.

Hoạt động của HĐND xã bảo đảm nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương như: Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; thực hiện bảo đảm đúng quy định về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân.

II. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND

1. Cơ cấu tổ chức của UBND xã

- Về số lượng thành viên UBND xã: 05 thành viên, Về cơ cấu của UBND xã được triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an

- Về chất lượng thành viên UBND xã

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 01 đ/c, Đại học: 04 đ/c

+ Về trình độ LLCT: trung cấp 05 đ/c

(Có phụ lục số 04, 05 gửi kèm)

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND

UBND xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức và hoạt động của UBND xã từ đầu

nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND xã thực hiện nghiêm những quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND xã đã ban hành và sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của địa phương đề ra; tập thể UBND xã luôn có sự đoàn kết nhất trí cao trong quản lý, điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên UBND.

Trên cơ sở quy chế làm việc đã ban hành và theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã quyết định. Các công việc cần giải quyết được UBND xã đưa ra thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp UBND thường kỳ hoặc bất thường, các quyết nghị tập thể của UBND được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên UBND đồng ý. UBND xã tổ chức các phiên họp thường kỳ đúng theo quy định và trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, rõ ràng, minh bạch, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể. Các công việc được giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND cùng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: Không

2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT: Không

Trên đây là báo cáo Tổng kết thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 của UBND xã Cốc San./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Phòng Nội vụ TP;
- TT. Đảng ủy, HĐND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Nam

